
  
      

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 
    
  วันพฤหัสบดีท่ี 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งต่ อที่ประชุมว่า ขอให้วิปทุกพรรค
ประสานงานคัดเลือกประธานคณะกรรมาธิการ 35 คณะ ให้ลงตัวให้ เร็วที่สุด ขอให้สมาชิกฯ 
แจ้งแสดงความประสงค์ในการเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการทั้ง 35 คณะ ตามสัดส่วนที่ได้รับ 
หากตกลงกันได้แล้วจะได้รีบเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือเริ่มท างานกันต่อไป 
   

  (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี)  

   เนื่องจากการประชุมเมื่อวานนี้ (วันพุธที่ 6 กันยายน 2566) ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง
ตามระเบียบวาระที่ 5.1 – 5.11 ยังไม่แล้วเสร็จ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ให้น ามาพิจารณาต่อ     
ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566) กอ่นการพิจารณาเรื่องรับทราบจากหน่วยงานต่าง ๆ   

   (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา  
   5.1 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
   5.2 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผล 
ทางการเกษตรตกต่ าและต้นทุนสูง โดย นายร่มธรรม  ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   5.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 
   5.4 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
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   5.5 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ าอย่างเป็นระบบ โดย นางมุกดาวรรณ  เลื่องสี นิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   5.6 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ราคากุ้งตกต่ า โดย นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตลู พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้เสนอ 
   5.7 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี และนายวิชัย  สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พรรครวมไทย 
สร้างชาติเป็นผู้เสนอ 
   5.8 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ าอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดย นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   5.9 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้ง
ตกต่ า โดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสพุรรณบุรี พรรคชาติไทย
พัฒนา เป็นผู้เสนอ 
   5.10 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ศึกษาแนวทางการแก้ ไขปัญ หาราคากุ้ งตกต่ า  โดย  นางสาวสุณั ฐชา โล่ สถาพรพิ พิ ธ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
   5.11 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทาง 
การแก้ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่ าเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่ อไป โดย นายสรวงศ์   เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสระแก้ว พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ  
  ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 6 กันยายน 2566   
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสินค้าเกษตรราคาตกต่ า เพ่ือให้รัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร        
ทั่วประเทศไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ตรงจุด ช่วยท าให้ราคาสินค้า
เกษตรราคาดี มีนโยบายการประกันราคาสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เช่น ระบบขนส่ง ระบบชลประทาน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ตลอดจนดูแลต้นทุนการผลิต 
เพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องเป็นหนี้สิน โดยได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับสินค้ า   
แต่ละประเภท ดังนี้  

สินค้าปศุสัตว์ มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ า เช่น แพะ เมื่อปี พ.ศ. 2565 มีราคา 160 บาท           
ต่อกิโลกรัม แต่ในปีนี้มีราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมีการลักลอบน าแพะจากต่างประเทศเข้ามา
อย่างผิดกฎหมาย หากน าเข้าอย่างถูกต้องประเทศจะได้รับรายได้จากการจัดเก็บภาษีเฉลี่ยประมาณ    
250 บาทต่อตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จึงอยากให้เจ้าหน้าที่
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ผู้รับผิดชอบเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายให้มีการน าเข้าแพะจากถูกกฎหมาย และขอให้มีการ        
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะใหม่ทั้งประเทศ เพื่อให้ทราบถึงจ านวนแพะที่มีอยู่ จะได้รักษาดุลยภาพ
ในความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ และข้อมูลการส่งออกที่เป็นปัจจุบัน และก าหนดราคากลาง
แพะเนื้อในประเทศ เพ่ือจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อ     
เกษตรกรและผู้บริโภค  

สินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ลองกอง ข้าวโพด ทุเรียน มังคุด  ข้าว  มันส าปะหลัง อ้อย     
ประสบปัญหาราคาตกต่ า  โดยสมาชิกฯ เสนอแนะให้รัฐควรสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา        
เพื่อน าไปต่อยอดต่อได้ เกษตรกรต้องผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราอย่างมีคุณภาพ ภาครัฐต้องสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือพัฒนายางพาราอย่างจริงจัง และสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้าเกษตรทุกประเภท เพื่อจะได้
ลดต้นทุนด้านการขนส่ง รวมทั้งควบคุมราคาปุ๋ย ราคายาฆ่าแมลง ไม่ให้มีราคาแพงเพ่ือจะได้มีความ
สอดคล้องกับราคาผลิตผลทางการเกษตร ระบบชลประทานต้องสนับสนุนให้เกษตรกรได้ผลผลิต     
อย่างเพียงพอ  และต้องควบคุมการน าเข้าสินค้าเกษตรไม่ให้เกินอัตราส่วนที่ก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ าให้เกษตรกร 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายครบแล้ว และผู้เสนอญัตติอภิปรายสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว       
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติทั้งหมดรวมทั้งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเพื่อด าเนินการต่อไป   

  (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
2.5 รับทราบรายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2565  
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 2.2 – 2.5 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566) 
ดร.สุปรียา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

น าเสนอสรุปรายงาน ดังนี้ ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
มาตรา 36 ก าหนดให้ สสส.จัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
เพื่อพิจารณาผลด าเนินการตามพันธกิจในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง สสส. มีพันธกิจในการ
จุดประกายกระตุ้น สาน และเสริมพลังในภาคีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และ   
ภาคประชาสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนต่อการมี       
สุขภาวะที่ดี สสส. บริหารงบประมาณจากภาษีสรรพสามิตสุรา และยาสูบ ท่ีจัดเก็บเพ่ิมร้อยละ 2 
สนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่า ร้อยละ 90 ครอบคลุมทุกประเด็นสุขภาพ ทุกกลุ่ม
ประชากร ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี 2565 มีภาคีรับทุนรายใหม่ คิดเป็นร้อยละ 82.3 เพ่ือเปิดรับ
แนวทางใหม่ ๆ ด าเนินงานผ่าน 15 แผน เพื่อตอบสนอง 6 เป้าประสงค์ ได้แก่  

1. ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ควบคุมยาสูบ 77 จังหวัด มุ่งเน้นป้องกันนักสูบหน้าใหม่        
สร้างพ้ืนที่สาธารณะ ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์  รณรงค์ลด ละ เลิก ขับเคลื่อนกฎหมายเรื่อง
แอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนปลอดภัย     
ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างจิตส านึกทางม้าลายปลอดภัย ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน ส่งเสริมความรู้เท่าทัน 
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พนันออนไลน์ สร้างเมืองสุขภาวะน าร่อง รองรับสังคมสูงวัย พัฒนาส่งเสริมการจัดการฐานข้อมูลส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย สร้างค่านิยมใหม่ เพื่อการบริโภคอย่างสมดุล  

2. พัฒนากลไกเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ขับเคลื่อนการจัดการอากาศสะอาด      
สร้างกลไกจัดการปัญหาท้องวัยรุ่น พัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปัญหาด้านสุขภาพจิต พัฒนา        
การเรียนรู้ออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย เพ่ือเยาวชน และครอบครัว สนับสนุนสิทธิกลุ่มเปราะบาง เพ่ิมทักษะ   
การท างานดูแลสุขภาพรอบด้าน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3. เพ่ิมขีดความสามารถเชิงสถาบัน บทบาทชุมชนและองค์กร มุ่งเป้า 8 ประเด็น     
สร้างสุขภาวะชุมชนยั่งยืน 3,214 ต าบล สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร ให้การท างานสร้างสุข 

4. สร้างค่านิยมเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ สร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ ตื่นรู้สู่วิถีสุขภาวะทาง
ปัญญา มีจิตอาสา สร้างภูมิคุ้มใจ วิเคราะห์ข้อมูลบุคคล ส่งสื่อสุขภาพที่ตรงใจ พัฒนาแอปพลิเคชัน และ
แพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงง่าย เป็นสื่อเฉพาะบุคคล สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม รณรงค์สุขภาวะ
หลากหลายมิติ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดค่านิยมใหม่ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5. ขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพการสร้างนวัตกรรมสุขภาวะ สนับสนุนทุนรายย่อย 
2,473 โครงการ มีสภาผู้น าชุมชน พัฒนาโครงการร่วมทุนกับองค์กรอื่น ต่อยอดสู่กองทุนจังหวัด        
เพื่อสมทบงบประมาณ การจัดการปัญหาสุขภาวะชุมชน  

6. ส่งเสริมสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพ และระบบสนับสนุน พัฒนาเครือข่าย
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ สู่การจัดการสุขภาพตนเองและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ บริการ      
เพื่อสุขภาพช่องปาก สนับสนุนโครงการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ครบทุกอ าเภอ 
ต่อยอดงานวิจัย สร้างความรู้ สนับสนุนนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการเครือข่าย ยกระดับ      
การท างานสู่สากล 

โดยทั้งหมดมีระบบบริหาร และระบบตรวจสอบการท างานทั้งประสิทธิภาพและ     
ความโปร่งใส โดยคณะกรรมการประเมินผลที่กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีผลการ
ประเมินการด าเนนิของกองทุนตามหลัก Balanced Scorecard ท่ี 4.76 คะแนน และการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมภิบาลที่ 9.67 คะแนน ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3  สสส.และภาคีเครือข่ายยังคงมุ่งมั่น
สานพลัง สร้างนวัตกรรม สื่อสารสุข เพื่อสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน และดีขึ้นต่อไป 

  สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นดังนี้ 
ควรเพ่ิมสัดส่วนคณะกรรมาธิการ คณะที่ปรึกษาและคณะท างานให้มีคนรุ่นใหม่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เกิด
การท างานอย่างก้าวหน้าและมีความแตกต่างจากเดิมมากยิ่งขึ้น และควรบรรจุประเด็นปัญหาสุขภาพ
ร่วมสมัยไว้ในแผนการท างานด้วย เช่น จะท าอย่างไรให้บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับสุขภาพมีคุณภาพชีวิต  
ที่ดี มีความพึงพอใจในการท างาน สร้างสังคมให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดูแลอาสาสมัครที่ท างาน
ด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม มีการสนับสนุนอย่างเหมาะสม กระจายอ านาจในการดูแลสุขภาพ       
ให้ท้องถิ่นได้ท างานร่วมกับ สสส. พร้อมกันนี้ สมาชิกฯ ได้สอบถามถึงรายละเอียดในรายงาน เช่น     
ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้รับเงินอุดหนุน จ านวน 2,300 ล้านบาท ท าให้กองทุนมีภาระ
เพิ่มขึ้น โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นประเภทใดบ้าง ภาระสัญญาผูกพันจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสูงถึง 
326 ล้านบาท มีรายละเอียดอย่างไร และมีทางที่จะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงได้หรือไม่ การบริหารจัดการ



- 5 - 

 

กองทุนฯ มีแนวทางอย่างไร มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การลงทุนของกองทุนฯ     
ที่ท าให้กองทุนมีก าไรเพ่ิมขึ้น มีแนวทางการลงทุนอย่างไรบ้าง การใช้งบประมาณเกี่ยวกับการรณรงค์   
ต่าง ๆ เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การให้เหล้าเท่ากับแช่ง ตัวเลขของอัตราการเสียชีวิต 
การเจ็บป่วย จากการบริโภคแอลกอฮอล์ยังขึ้น ๆ ลง ๆ แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดื่มสุราของคนในสงัคมได ้ควรมีการรณรงค์ให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ให้มีการดื่ม
แบบรับผิดชอบไม่เบียดเบียนคนอื่น รวมถึงรณรงค์ในด้านอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันไม่ได้มีแต่
แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว แต่มีกัญชา และกระท่อมด้วย  จะมีแนวทางการรณรงค์อย่างไร อีกทั้ง     
ควรสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือเป็นภาคีในการท างานร่วมกับ สสส. ควรมีแนวทาง
ในการตรวจสอบและประเมินตนเอง มีตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้ สสส. เป็นที่น่าเชื่อถือ ท างานโดย      
ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ส าหรับสถานการณ์
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความเสียหายต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ สสส. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้าง มีนโยบายหรือปรับระบบบริการ
สุขภาพอย่างไร เพ่ือลดจ านวนคนเจ็บป่วยจากโรคเหล่านี้ การแก้ไขปัญหาคนพิการยังไม่ได้รับการแก้ไข
เท่าที่ควร โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการส่งเสริมคนพิการให้มีงานท ายังไม่เพียงพอ มีการตั้งเป้าหมาย
หรือไม่ว่าจะต้องมีจ านวนผู้พิการที่จะต้องมีงานท าจ านวนร้อยละเท่าใด ดังนั้น จึงควรหาหน่วยงานหลัก
มาร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งหานวัตกรรมหรือกลไกขับเคลื่อนกระแสการจ้างงานคนพิการในหน่วยงาน
ภาครัฐให้ เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ เกิดการจ้างงานในกลุ่มคนพิการได้ครบร้อยละ 100           
เพ่ิมบทบาทในการสนับสนุนและเป็นกลไกกลางเชื่อมประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  
ภาคประชาสังคม และเอกชน  

    ที่ประชุมรับทราบ 

  จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุม 16.46 น. 
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